

Theo quy chế tuyển sinh năm 2019, kỳ thi THPT quốc gia năm nay về cơ bản giữ ổn định như năm 2018. Thời gian diễn ra kỳ thi sẽ vào cuối tháng 6, vì vậy đây là thời điểm các trường đang tăng tốc ôn tập cho học sinh lớp 12.

Năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh có 18.570 học sinh khối 12, trong đó có 16.527 học sinh THPT và 1.743 học sinh khối giáo dục thường xuyên. Theo dự kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngoài số lượng thí sinh đang học lớp 12 tại các trường THPT trong tỉnh, năm nay sẽ có khoảng 700 - 800 thí sinh từ do tham dự kỳ thi THPT quốc gia. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn, triển khai cho cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị các vấn đề liên quan đến quy chế thi THPT quốc gia, xét công nhận tốt nghiệp THPT, quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến nội dung tăng tỷ lệ kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT, chuẩn bị mọi điều kiện tốt để tổ chức kỳ thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối, công khai, minh bạch kết quả thi. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh từng học kỳ, cả năm theo quy định, bảo đảm thực học, thực hành, quản lý tốt kết quả học tập của học sinh.

Tăng tốc ôn tập kỳ thi THPT quốc gia



Tiết ôn tập của học sinh Trường THPT Chu Văn An.

Ngay từ đầu năm học, mặc dù chưa đến thời điểm đăng ký thi tổ hợp môn tự chọn trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, song Trường THPT Tây Tiến Hải đã xây dựng kế hoạch tổ chức cho học sinh đăng ký lựa chọn ôn thi theo tổ hợp môn khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội. Tính đến thời điểm này, toàn

trường có 60% học sinh chọn thi tổ hợp khoa học tự nhiên và 40% học sinh chọn thi tổ hợp khoa học xã hội. Thầy giáo Trần Văn Nam, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngoài việc phân loại cho học sinh đăng ký lựa chọn ôn thi theo tổ hợp môn khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội, nhà trường cũng tiến hành phân loại dựa theo năng lực của học sinh để có kế hoạch giảng dạy, ôn

tập và sắp xếp những giáo viên dạy phù hợp với năng lực học tập của học sinh. Bên cạnh đó, năm học này, nhà trường cũng sẽ tăng khoảng 20% số tiết ôn tập so với những năm trước. Theo chia sẻ của nhiều giáo viên trong trường, việc ôn tập được thực hiện theo từng chủ đề, bám sát các đề tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với cách tổ chức thi như hiện nay để đạt được kết quả cao, cần phải có những bài tập nâng cao, làm quen với dạng đề thi và biết được những điểm yếu, những kiến thức còn thiếu để kịp thời bổ sung và có phương pháp ôn tập phù hợp.

Hiện nay, các nhà trường cũng đang tăng cường phối hợp với phụ huynh đồng hành với học sinh chuẩn bị tốt kiến thức và kỹ năng làm bài thi hiệu quả. Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập các đoàn đến các trường THPT để kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ giáo viên và học sinh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi.

ĐĂNG ANH

CÔNG AN THÀNH PHỐ Làm theo lời Bác

Thời gian qua, phong trào công an thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an thành phố Thái Bình có thể hóa bằng nhiều hành động thiết thực, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân thực sự vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Thái Bình cho biết, việc làm theo 6 điều Bác dạy không chỉ là trách nhiệm trước công việc mà là hành động, là mệnh lệnh xuất phát từ trái tim mỗi người chiến sĩ Công an thành phố. Để những điều Bác dạy thực sự đi vào chiều sâu, là động lực thúc đẩy mỗi CBCS công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Công an thành phố đã có kế hoạch học tập và làm theo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện của từng đơn vị nghiệp vụ, công an các phường, xã. Theo đó, trong bất kỳ hoàn cảnh, nhiệm vụ nào, mỗi CBCS sẽ tự giác lấy 6 điều Bác Hồ dạy làm thước đo phẩm chất, là "kim chỉ nam" cho mỗi hành

động của mình. Đồng thời, gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống làm cơ sở để đánh giá, bình xét CBCS định kỳ. Đối với đội ngũ cán bộ chỉ huy, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố thống nhất triển khai thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm cá nhân trong quan hệ với CBCS, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; có ý thức kỷ luật tốt, không có biểu hiện mất dân chủ, đùn đẩy trách nhiệm. Hàng tháng, hàng quý, từng cán bộ, chỉ huy phải chủ động xây dựng các phương án lãnh đạo, chỉ huy, có tác phong, lễ lối làm việc sâu sát; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc phần việc được phân công đảm trách; tăng cường công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBCS để có biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, giải quyết các chính sách và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của CBCS trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong cuộc sống. Từ đó tạo không khí thi đua sôi nổi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi đơn vị, cá nhân. Các đội nghiệp vụ, công



Cán bộ Công an thành phố hướng dẫn người dân làm thẻ căn cước công dân.

an các phường, xã, từng CBCS đã đề ra các biện pháp thực hiện sáng tạo, linh hoạt đem lại chất lượng, hiệu quả. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng... trên địa bàn. CBCS ngày đêm bám sát địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết ổn định những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở, không để diễn biến phức tạp. Bảo vệ an toàn các mục tiêu kinh tế trọng điểm, các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn thành phố. An ninh chính trị được giữ vững, tạo môi trường ổn định, phục vụ có hiệu quả

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, 100% đảng viên, CBCS đăng ký nội dung thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua các lần sinh hoạt hàng tháng, từng cá nhân tự kiểm điểm, đánh giá nội dung làm theo, chỉ ra những việc đã làm được, chưa làm được, từ đó cấp ủy chỉ bộ góp ý để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện với Đảng ủy lãnh đạo đơn vị. Việc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy ở Công an thành phố đã tạo thành phong trào sâu rộng và thu được những kết quả rất tích cực trên tất cả các mặt công tác;

MINH NGUYỆT

trong đó, phải kể đến công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp công dân, tổ chức đối thoại với nhân dân, lấy ý kiến của nhân dân đối với CBCS. Đặt hòm thư góp ý tại trụ sở, công khai rộng rãi số điện thoại "đường dây nóng", số điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy... để nhân dân đóng góp ý kiến với lực lượng công an. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được duy trì và đẩy mạnh, đã xây dựng và duy trì hiệu quả 175 mô hình tự quản về an ninh trật tự; phát huy được vai trò của người dân trong việc tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội; góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ được nâng lên; nếp sống văn hóa và thái độ trách nhiệm phục vụ nhân dân chuyển biến tích cực; chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ được nâng cao... Công an thành phố ngày càng tạo dựng được niềm tin trong quần chúng nhân dân và được nhân dân trên địa bàn thành phố tin tưởng, ủng hộ. Từ đó giúp CBCS có thêm hành trang tư tưởng hàng hải thi đua cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người Công an nhân dân để đem lại bình yên cho nhân dân.

Nga thử nghiệm cấy ghép xương bằng kỹ thuật tế bào thể hệ mới

Vừa qua, các nhà khoa học thuộc Đại học Công nghệ nghiên cứu quốc gia MISIS và Viện Nghiên cứu dịch tế học và vi trùng học mang tên N.F Gamaley (Liên bang Nga) đã tiến hành thử nghiệm cấy ghép xương trên chuột bằng kỹ thuật cấy ghép tế bào thể hệ mới. Đặc tính xương của loài chuột tương ứng với xương người.

Theo thông báo của Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga, việc cấy ghép có thể được thực hiện để thay thế mô xương trong trường hợp bị chấn thương hoặc ung thư.



Kỹ thuật cấy ghép đang được phát triển và có thể được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau của phẫu thuật tái tạo: phẫu thuật hàm mặt, phẫu thuật cột sống, chỉnh hình và những phẫu thuật điều chỉnh khiếm khuyết xương, gồm cả phẫu thuật liên quan đến xương đẹt chịu tải trọng yếu hoặc trung bình như xương chậu, xương sọ hoặc xương ống của tứ chi chịu tải nặng. Công nghệ này đã bắt đầu được ứng dụng trong thú y.

Cuba tận dụng năng lượng mặt trời để thay đổi cơ cấu nguồn điện năng

Nhằm thay đổi cơ cấu nguồn điện năng hiện chủ yếu dựa vào nhiên liệu hóa thạch, Cuba đang hướng tới việc biến ánh nắng chói chang của vùng biển Caribe trở thành nguồn năng lượng mới.

Hiện hòn đảo được mệnh danh là "chiếc chìa khóa trên biển Caribe" này có 60 công viên điện mặt trời và chính phủ có kế hoạch tiếp tục phát triển mô hình để tận dụng nguồn năng lượng mặt trời ở mức 1.825kW/giờ trên mỗi m², cao hơn khá nhiều so với mức bình quân của thế giới. Hiện tại giá thành để sản xuất mỗi KW điện bằng năng lượng mặt trời tại Cuba chỉ mất từ 0,6 - 0,7 USD, trong khi với các nguyên liệu truyền thống là từ 0,15 - 0,20 USD.



Với diện tích 110.000km² trải dài trên một vùng biển Caribe đầy nắng, trung bình mỗi ngày Cuba thu nhận lượng bức xạ ánh sáng tương đương với nhiệt lượng của 50 triệu tấn dầu. Theo tính toán của các chuyên gia, nhiệt năng từ bức xạ mặt trời mà Cuba thu nhận trong một ngày còn lớn hơn tổng nhiệt năng mà quốc gia này tiêu thụ trong cả 5 năm theo tốc độ hiện tại.

(theo vietnamplus.vn)

Đã thành lệ, cứ chiều thứ sáu sau giờ làm việc, chị em Bộ CHQS tỉnh lại tập trung về hội trường lớn của đơn vị để luyện tập những làn điệu hát ru, hát dân ca mới được sưu tầm. Xen lẫn với sự ồn ã của phố phường là những lời hát trong trẻo, mượt mà, tiếng cười giòn tan của những nữ quân nhân "phải lòng" câu hát dân ca. Ngày 8/3/2013 không chỉ là ngày Quốc tế phụ nữ mà nó còn là ngày đặc biệt của Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh bởi đây là mốc đánh dấu sự ra đời của CLB phụ nữ yêu thích và bảo tồn các làn điệu hát ru, hát dân ca với quy chế hoạt động cụ thể. Những ngày đầu thành lập, CLB chỉ có 7 chị em. Dù ít nhưng được sự đồng ý của lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, CLB vẫn luôn sinh hoạt nên nếp vào chiều thứ sáu hàng tuần.

Thượng úy Trần Thị Thu, chủ nhiệm CLB phụ nữ yêu thích và bảo tồn các làn điệu hát ru, hát dân ca của Bộ CHQS tỉnh cho biết: Ban đầu thành lập, CLB gặp rất nhiều khó khăn, lực lượng mỏng, kinh nghiệm cũng như kỹ năng hát dân ca cổ truyền còn khiêm tốn nhưng với sự hỗ trợ của các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, sự đồng hành của thủ trưởng cơ quan và sự nhiệt tình, trách nhiệm của các thành viên, CLB ngày càng phát triển, hoạt động hiệu quả. Hiện nay, sau hơn 6 năm thành lập, CLB không chỉ quy tụ các hội viên phụ nữ khối cơ quan Bộ CHQS

"Say" từng câu hát dân ca

Cái hồn cốt của câu chuyện vào mỗi ánh mắt, nụ cười của những nữ quân nhân Bộ CHQS tỉnh khi họ biểu diễn trên sân khấu. Dáng dấp ấy khác hẳn với phong thái hàng ngày trong bộ quân phục ở đơn vị. Với tình yêu nghệ thuật truyền thống, họ đã cùng nhau thành lập câu lạc bộ (CLB) phụ nữ yêu thích và bảo tồn các làn điệu hát ru, hát dân ca.



Một tiết mục của câu lạc bộ phụ nữ yêu thích và bảo tồn các làn điệu hát ru, hát dân ca của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

tỉnh mà các hạt nhân văn nghệ, các quân nhân nữ từ cơ quan quân sự các huyện, thành phố như Vũ Thư, Đông Hưng, thành

phố Thái Bình, Hưng Hà và Kiến Xương cũng tham gia tích cực. Người đi trước truyền dạy, chỉ bảo người đi sau, người

chưa biết học hỏi những người đã có kinh nghiệm, kỹ năng và "vốn" các làn điệu, lời ca cứ thế nối tiếp nhau như nhịp phách,

cung đàn. Ngoài các thành viên là nữ, CLB còn có sự tham gia tích cực của các hội viên là nam quân nhân. Dù cán bộ, hội viên phụ nữ, nam quân nhân luôn bận rộn với công việc chuyên môn nhưng khi biểu diễn trên sân khấu hay ngoài thao trường phục vụ bộ đội, họ lại say mê với những điệu chèo, lời ru mộc mạc, chân chất mà đậm thắm. Không chỉ luyện tập, biểu diễn các làn điệu chèo cổ, các thành viên CLB còn dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm tòi, soạn lời và xây dựng các hoạt cảnh cách tân lồng ghép với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Họ đã đưa khán giả đắm chìm trong không gian nghệ thuật với nhiều cung bậc cảm xúc của những câu dân ca mang đậm cốt cách của con người Thái Bình quê lúa.

Thượng úy Vũ Đức Thủy, Ban CHQS huyện Hưng Hà tâm sự: Vì tình yêu nghệ thuật nên tôi đã đồng hành cùng CLB. Dù không chuyên nhưng các chị em hát rất hay, biểu diễn giỏi. Không chỉ phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ của cơ quan, CLB còn phối hợp với tổ chức đoàn, đội văn nghệ xung kích của cơ quan luyện tập thường xuyên và tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi đóng quân nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. Các đồng chí là thành viên CLB cũng tham gia hoạt động phong trào tích cực tại nơi cư trú.

Những làn điệu dân ca là món ăn tinh thần không thể thiếu của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Đam mê, nhiệt huyết của các thành viên câu lạc bộ đã góp phần truyền lửa phong trào hát dân ca, hát chèo trong cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị; qua đó tạo môi trường văn hóa lành mạnh, thảo mãn nhu cầu hưởng thụ văn hóa trong đồng đội cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.

(Đại tá Hoàng Chí Long, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh)

Hơn 6 năm hoạt động, CLB đã để lại dấu ấn sâu sắc đối với mọi người và gặt hái được những thành công nhất định.

Năm 2014, CLB đạt giải nhì khi tham gia tuyển truyền viên trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 3; đồng thời đại diện cho phụ nữ quân đội tham gia liên hoan hát ru và hát dân ca toàn quốc tại Bắc Ninh đạt giải nhất toàn đoàn. Năm 2017, CLB được tăng cường thêm hạt nhân văn nghệ của Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình đại diện cho phụ nữ Quân khu 3 tham gia liên hoan hát ru và hát dân ca cấp toàn quân đạt giải xuất sắc. Năm 2018, CLB tham gia hội thi cán bộ phụ nữ giỏi Quân khu 3 với tiết mục chèo "Chuyện người giữ lửa" được các cấp đánh giá rất cao. Đặc biệt, vừa qua CLB đã phối hợp với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội biểu tậ chương trình "Chiều chiều chiến sĩ" tuyên truyền về "Tiếng chèo của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS Thái Bình"... Thiếu tá Nguyễn Thị Như Quỳnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: Có thể nói CLB phụ nữ yêu thích và bảo tồn các làn điệu hát ru, hát dân ca là nơi hội tụ tình yêu nghệ thuật. Cũng nhờ đó mà sau những vất vả, áp lực trong công việc hàng ngày, chị em và anh em đồng đội lại có dịp gặp gỡ, giao lưu bằng lời ca tiếng hát, nhịp phách, trống chèo. Cứ mỗi câu hát cất lên là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Cũng vì thế mà các chị em phải chấp nhận đi sớm về muộn, không kể thời gian đêm ngày và chủ động sắp xếp công việc gia đình, nhất là những lúc tập luyện để tham gia. Sự hy sinh thầm lặng đó đã tiếp thêm mạch sống cho CLB thêm phát triển và hiệu quả như hôm nay.

TẮT ĐẠT